

ครูสภา จุ๋ให้สทศ.ออกข้อสอบตัวครู เดือนอย่าหลงเชื่อแชร์ข้อสอบใบอนุญาติฯ

● นำเสนอเมื่อ 25 เม.ย. 2562

**“วัฒนาพร” เดือนอย่าหลงเชื่อแชร์ข้อสอบใบอนุญาติฯประกอบวิชาชีพครู
ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานข้อสอบ คาด ให้ สทศ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ**

วันนี้ (24 เม.ย.) นางวัฒนาพร ระวังทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติฯประกอบวิชาชีพครู ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานข้อสอบว่าจะเป็นข้อสอบในรูปแบบใดบ้างร่วมกับสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพราะผู้ที่เรียนจบสายครุमानั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะใหม่นั่งทำข้อสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด ดังนั้นแนวทางอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับความคืบหน้ามากที่สุด โดยจะทำให้รูว่าการเป็นครูจะมีความคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากครูมีการจบหลากหลายวิชา ดังนั้นข้อสอบควรจะเป็นในทิศทางไหนดีบ้าง อีกทั้งครูที่จบเพื่อขอรับใบอนุญาติฯประกอบวิชาชีพก็จะมีหลายหมื่นคนถือว่าชิงบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งเราจะต้องวางกรอบมาตรฐานของข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อไป

“สำหรับสอบขอใบอนุญาติฯประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยจะรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครุ 4 ปี และ หลักสูตรครุ 5 ปีด้วยที่จะต้องสอบขอรับใบอนุญาติฯ ทั้งนี้การสอบเพื่อขอรับใบดังกล่าวจะไม่มีการย้อนหลัง แต่จะใช้กับผู้ที่เขาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นยังพอเหลือเวลาอีกพอสมควรที่จะวางมาตรฐานข้อสอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้สอบมากที่สุด ทั้งนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ”

นางวัฒนาพร กล่าวและว่า

นอกจากนี้ครูสภาอยากฝากเดือนว่าอย่าไปหลงเชื่อในโลกโซเชียลที่มีการแชร์แนวทางข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง

เพราะขณะนี้ครูสภาอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานข้อสอบอยู่และยังไม่มีข้อสอบที่หลุดออกไปอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562](#)

ด้านไทยโพสต์ ได้นำเสนอข่าวนี้เช่นกัน ดังนี้

ครูสภาหารือส.ค.ศ.ท.ออกเกณฑ์มาตรฐานขอรับ"ตัวครู" แนวโน้มน่าให้สทศ.ออกข้อสอบ

24เม.ย.62 - นางวัฒนาพร ระวังทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.)

ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา

กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติฯประกอบวิชาชีพครู ที่จะเริ่มใช้กับนักศึกษา

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานขอสอบว่าจะเป็นขอสอบในรูปแบบใดบ้างร่วมกับสมาคมบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เพราะผู้ที่เรียนจบการศึกษาสายครุมานั้น
ถือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะให้อะไรทำขอสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด
ดังนั้นแนวทางอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับความเป็นครูมากที่สุด
โดยจะทำให้รู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ของว่าที่ครูด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง
อีกทั้งครูที่เขารับการทดสอบก็จบมาจากหลากหลายวิชา
ดังนั้นขอสอบควรที่จะมีการกำหนดทิศทางว่าจะไปทางไหนอย่างไรบ้าง
และผู้ที่จบหลักสูตรครูที่ต้องสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็มีหลายหมื่นคนถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
จึงต้องมีการวางกรอบมาตรฐานของขอสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อไป
นอกจากนี้ครูสภายากฝากเตือนวอย่าไปหลงเชื่อในโลกโซเชียลที่มีการแชร์แนวทางขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ซึ่งไม่เป็นความจริง
เพราะขณะนี้ครูสภายู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานข้อสอบอยู่และยังไม่มีข้อสอบที่หลุดออกไปอย่างแน่นอน

สำหรับสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
โดยจะรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 4 ปี และ หลักสูตรครู 5 ปีด้วยที่จะต้องสอบขอรับใบอนุญาตฯ
ทั้งนี้การสอบเพื่อขอรับใบดังกล่าวจะไม่มีที่ย่อนหลัง แต่จะเข้ากับผู้ที่เขาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ดังนั้นยังพอเหลือเวลาอีกพอสมควรที่จะวางมาตรฐานขอสอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้สอบมากที่สุด
ทั้งนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562](#)